



จดหมายข่าว

พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9, 043-713080-9 www.rmu.ac.th

ปีที่ 48 ฉบับที่ 047 ประจำวันอังคารที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564

โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกบ เพื่อการค้าและอนุรักษ์พันธุ์กบนา

กบ เป็นสัตว์ที่นิยมนำมาบริโภคไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือจะเป็นเพื่อนบ้านเรา เช่น ลาว เวียดนาม และ กัมพูชา เป็นต้น แนนอนความต้องการกบ ก็มีตลอดทั้งปี ซึ่งการเพาะขยายพันธุ์ของกบนั้นตามธรรมชาติแล้ว กบ จะออกไข่ หรือผสมพันธุ์กันในช่วงฤดูฝน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริโภคที่มีความต้องการมากขึ้นทุกๆปี จึงเป็นเหตุผล ให้เหล่าบรรดาฟาร์มกบต่างๆ หาวีธีทางในการเพาะกบให้ออกนอกฤดูเพื่อให้ทันต่อผู้บริโภค

ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ วิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาการจัดการ ได้ลงพื้นที่เพื่อสาธิตการสร้าง พร้อมมอบ โรงเรือนเพาะกบ ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ให้สามารถเพาะพันธุ์กบนอกฤดู ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ สำหรับกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงกบ เพื่อให้สามารถเพาะเลี้ยงกบได้ตลอดทั้งปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง กบนา เพื่อการค้าและอนุรักษ์พันธุ์กบนา ภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน แก่กลุ่มเกษตรกร เพาะเลี้ยงกบ ที่บ้านนายกอบกุล นางงชัย เกษตรกรผู้เลี้ยงกบนา เลขที่ 81 ม.16 บ้านท่างาม ต.สงเปลือย อ.นาามน จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา



ลดการใช้แรงงานในการรดน้ำผัก เพิ่มเวลาให้เกษตรกรจัดการกิจกรรมอื่นๆ

ปัจจุบันการเพาะปลูกทางการเกษตรนั้น มีหลายรูปแบบและหลายกระบวนการในการเพาะปลูก แต่ปัจจัย สำคัญในการเพาะปลูกทางการเกษตรนั้น คือการรดน้ำให้กับพืชผักต่างๆ เนื่องจากการรดน้ำแบบใช้แรงงานคนรดน้ำ กับระบบรดน้ำแบบสปริงเกอร์โดยไม่มีการควบคุม ทำให้การรดน้ำไม่มีความสม่ำเสมอ อาจทำให้น้ำไม่ถึงทุกพื้นที่ ในการเพาะปลูก และอาจทำให้มีน้ำเกินความจำเป็นของพืชผัก จึงทำให้น้ำที่เกินเกิดสูญเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์

ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ วิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่สาธิตการรดน้ำด้วยสปริงเกอร์ แบบ อัตโนมัติ ที่พื้นที่ทำการเกษตร ของนายเมฆ เชาวน์นามน เกษตรกรผู้ปลูกผัก เลขที่ 40 ม.15 บ้านจันทร์เจริญ ต.สงเปลือย อ.นาามน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมสนับสนุนมอบระบบให้น้ำด้วยสปริงเกอร์ แบบอัตโนมัติ ลดการใช้แรงงานใน การรดน้ำผัก เพิ่มเวลาให้เกษตรกรจัดการกิจกรรมอื่นๆ ในการปลูกผักให้มากขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา



สหกรณ์ออมทรัพย์ มรм. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รศ.ดร.นิรุฒ ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด โดยมีอาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด ดำเนินการประชุมใหญ่ โดยในปีนี้มีภาวะแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมเพียง 100 คน และมีการถ่ายทอดสดออนไลน์เพื่อให้สมาชิกรับชมได้พร้อมกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด ประจำปี 2563 ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ตัวแทนสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตัวแทนจากสำนักงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม ตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมหาสารคาม ผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน เข้าร่วมให้ข้อมูล

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด มีสมาชิก ณ สิ้นปี (ธันวาคม 2563) จำนวน 560 คน มีทุนเรือนหุ้น 110,600,780 บาท มีกำไรสุทธิ 11,109,694.56 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 12,520,430 บาท

จากนั้น ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิก ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 40 ทุน รวมเป็นเงิน 50,000 บาท จากนั้นมีการจับสลากของรางวัลให้แก่สมาชิก อาทิ ทองคำ 1 สลึง 20 รางวัล โทรทัศน์ เครื่องไมโครเวฟ เป็นต้น พร้อมทั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ จำนวน 6 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 คน ซึ่งจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง ที่บริเวณชั้นล่างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์แทนบัตรเลือกตั้ง จากสำนักงาน กกต. มหาสารคาม



ลงพื้นที่ ภายใต้งานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ว่าด้วยอาชีพเลี้ยงกบ

ด้วยเทศบาลตำบลสงเปลือย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยงกบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรภายในพื้นที่ตำบลสงเปลือย ได้เกิดการ รวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว ให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพ ประกอบกับเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ เข้าสู่ครัวเรือน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เทศบาลตำบลสงเปลือย จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี และว่าที่ร้อยตรีวุฒิเมธี วรเสริม นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าร่วม โครงการดังกล่าว ซึ่งจัดอบรม วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

